

BÁO CÁO

Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của Hội đồng Nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 về việc tổ chức kế hoạch các kỳ họp thường lệ năm 2021. UBND huyện tổng hợp, báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

I. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự chủ động tham mưu tích cực của lực lượng Công an; sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban ngành, Mặt trận, Hội, đoàn thể trong huyện và sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhờ đó tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện được duy trì ổn định; tuy nhiên, tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra chủ yếu là hành vi đánh bạc, trộm cắp tài sản; đối tượng phạm tội chiếm tỉ lệ cao là trẻ vị thành niên, lao động tự do.

Từ đầu năm đến nay, *tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội* xảy ra 13 vụ (*tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2020*); *tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế* xảy ra 02 vụ (*tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2020*), 02 cơ sở, chủ yếu là không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm; *tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm* xảy ra 02 vụ (*giảm 02 vụ so với cùng kỳ năm 2020*), 02 cơ sở vi phạm việc sử dụng người lao động tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nhưng không đội mũ và đeo khẩu trang theo quy định; *tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy* xảy ra 01 vụ (*giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2020*), 02 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Trật tự an toàn giao thông luôn được đảm bảo, không xảy ra tai nạn giao thông (*không tăng, không giảm so với cùng kỳ năm 2020*).

II. Kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật

1. Công tác phòng ngừa

Quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW

ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới; Chỉ thị số 04-CT/HU ngày 25/12/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện năm 2021. UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện chủ trì tham mưu ban hành nhiều kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trên địa bàn; tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn; tập trung chỉ đạo các lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, giáo dục, gọi hỏi, răn đe và cảm hóa số đối tượng là người phạm tội, vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng. Quản lý tốt đối tượng là người bị bệnh tâm thần trên địa bàn, không để các đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; trực tiếp gọi hỏi răn đe các đối tượng suu tra hình sự, ma túy; quản lý chặt chẽ số đối tượng chấp hành án phạt tù về địa phương; đồng thời tổ chức thành lập các tổ công tác đặc biệt tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý nhanh, hiệu quả những vụ việc xảy ra liên quan đến ANTT. Đặc biệt là mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, qua đó ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

2. Công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý

2.1. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật

Tiếp tục thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; kết hợp chặt chẽ công tác phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội và công tác quản lý địa bàn, đối tượng. Công an huyện đã đồng loạt ra quân thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn, nhất là đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; trước và trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Tập trung đấu tranh với tội phạm liên quan đến tin dụng đen; tội phạm kinh tế, tham nhũng; tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; tội phạm ma túy, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản...

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Công an huyện đã phát hiện, điều tra, khám phá 16/19 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật (01 vụ kỳ trước chuyển sang) trên địa bàn (đạt tỷ lệ 84,21%), hiện còn 03 vụ đang điều tra, xác minh. Trong đó, trên *lĩnh vực trật tự, xã hội* 11/14 vụ (đạt 78,57%); *lĩnh vực kinh tế* 02/02 vụ (đạt 100%); *lĩnh vực môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm* 02/02 vụ (đạt 100%); *lĩnh vực ma túy* 01/01 vụ (đạt 100%). Đặc biệt, Công an huyện đã phối hợp bàn giao cho Phòng PC02 Công an tỉnh thụ lý điều tra 01 vụ án đặc biệt nghiêm trọng theo thẩm quyền.

Tập trung điều tra làm rõ các vụ án và đề nghị truy tố bảo đảm đúng pháp luật; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm hay xâm phạm hoạt động tư pháp trong điều tra, xử lý tội phạm. Đã thụ lý 04 vụ 04 bị can (03 vụ, 03 bị can về hành vi trộm cắp tài sản; 01 vụ 01 bị can về hành vi cố ý gây thương tích); kết thúc điều

tra chuyên Viện kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố 03 vụ 03 bị can; đình chỉ điều tra 01 vụ 01 bị can theo yêu cầu của người bị hại. Không để phát sinh đối tượng truy nã trong kỳ, hiện không còn đối tượng truy nã đang quản lý.

Xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ 25 đối tượng với số tiền 30.650.000đ, trong đó, *lĩnh vực trật tự, xã hội* 06 vụ, 19 đối tượng (01 vụ 03 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản; 05 vụ, 16 đối tượng về hành vi đánh bạc (trong đó có 01 vụ 05 đối tượng từ kỳ trước chuyển sang; 01 đối tượng qua điều tra mở rộng); *kinh tế* 02 vụ 02 cơ sở vi phạm; *môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm* 02 vụ, 02 cơ sở vi phạm; ma túy 01 vụ 02 đối tượng.

2.2. Công tác quản lý hành chính về TTXH, TTATGT

- Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong việc cấp phát Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, đăng ký xe mô tô, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi liên hệ công việc. Công tác quản lý nhà nước về ANTT tiếp tục được tăng cường, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài đến địa phương, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, qua đó:

+ *Kết quả thực hiện Dự án Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư*: Đã triển khai thực hiện đạt kết quả trung bình làm sạch 1056/826 dữ liệu/ngày (đạt tỷ lệ 128%), vượt chỉ tiêu Giám đốc Công an tỉnh giao. Tính đến ngày 31/5/2021, tổng số dữ liệu đã làm sạch trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là 23.451/23.451 (đạt 100%).

+ *Kết quả thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân*: Tính đến ngày 12/4/2021, Công an huyện đã tổ chức thu nhận được 11.786/15.000 hồ sơ cấp CCCD (đạt 78.6% so với chỉ tiêu Giám đốc Công an tỉnh giao).

+ *Công tác đăng ký, quản lý cư trú*: Tổ chức kiểm tra tạm trú, phát hiện 01 trường hợp vi phạm, phạt tiền 200.000đ nộp ngân sách nhà nước.

+ *Công tác quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT*: Tổ chức 40 lượt, phát hiện, xử lý 08 cơ sở, phạt tiền nộp ngân sách Nhà nước 9.000.000đ.

+ *Công tác phòng cháy, chữa cháy*: Tổ chức kiểm tra 62 lượt, xử lý 06 trường hợp vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 2.200.000đ.

- Thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhất là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Tân Sửu và các lễ hội xuân năm 2021, Công an huyện Lý Sơn đã:

+ Chủ động phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện tuyên truyền 80 lượt trên sóng phát thanh; tổ chức 50 lượt tuyên truyền lưu động dọc các tuyến đường liên thôn các quy định của pháp luật về TTATGT đến các khu dân cư trên địa bàn huyện.

+ Tổ chức 500 lượt tuần tra, kiểm soát giao thông, có 2000 lượt CBCS tham gia. Phát hiện 400 trường hợp xe mô tô, ô tô vi phạm; đã nhắc nhở, cảnh cáo 54 trường hợp, xử phạt 346 trường hợp; phạt tiền và nộp ngân sách nhà nước **286.900.000đ** (Hai trăm tám mươi sáu triệu chín trăm nghìn đồng), tước quyền sử

dụng Giấy phép lái xe: 16 trường hợp.

+ Tổ chức 60 lượt TTKS, có 180 lượt CBCS tham gia, đã nhắc nhở các chủ phương tiện thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn cho hành khách khi tham gia giao thông đường thủy nội địa.

III. Nhiệm vụ, giải pháp cuối năm 2021

1. Dự báo tình hình

Trong thời gian cuối năm 2021 và những năm tiếp theo trên địa bàn huyện Lý Sơn tình trạng vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ, công cụ kích điện đánh bắt hải sản trái phép chưa được giải quyết dứt điểm và có khả năng sẽ tiếp diễn; tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc và tình trạng thanh thiếu niên, học sinh sử dụng chất kích thích, gây nghiện (cỏ mỳ) chưa được phối hợp ngăn chặn triệt để... Mặt khác, công tác quản lý nhà nước về ANTT, công tác phòng ngừa và chống tội phạm còn mặt hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa có nội dung đổi mới, hình thức chưa đa dạng, chưa thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia... tình hình trên tác động gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, làm dễ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần kiềm chế và từng bước đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, sử dụng chất gây nghiện, đánh bạc. Các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện tốt một số nội dung công tác sau:

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhằm đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Hai là, tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy; chương trình hành động về phòng, chống buôn bán người; Phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm... Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án thuộc chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và các Nghị quyết, chương trình phối hợp hành động liên tịch trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Ba là, tổ chức tốt việc lồng ghép công tác phòng, chống tội phạm với các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và từng bước cải

thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân để hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Xác định công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Bốn là, triển khai các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm hình sự, triệt phá và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tiếp tục xác minh điều tra các vụ việc xảy ra trên địa bàn; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm về đánh bạc; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng; Phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các đoàn khách A đến thăm, làm việc tại địa phương.

Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý hành chính về TTXH, nhất là quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; quản lý cư trú; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, PCCC. Tập trung thực hiện kế hoạch về tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn huyện; kế hoạch triển khai công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Tăng cường công tác nắm người, nắm hộ tại địa bàn quản lý; vận động Nhân dân thông báo kịp thời cho chính quyền khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng.

Sáu là, tăng cường công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và phối hợp với các lực lượng chuyên trách để đấu tranh với từng loại tội phạm nổi lên trong tình hình hiện nay./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các phòng, ban, ngành, Hội đoàn thể huyện;
- Các đơn vị: Công an, Quân sự; Biên phòng,
- TAND, VKSND;
- Đại biểu HĐND huyện;
- VPH: CVP, PCVP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hương